



เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.38 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยโรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2513 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีครูตำรวจตระเวนชายแดน หรือครู ตชด. 7 นาย ครูอัตราจ้าง 6 คน มีนักเรียน 68 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กชาย 28 คน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ อย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และ อ.ศักดิ์ชัย อินจูล์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งในปีนี้นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ลงพื้นที่ในการจัดห้องสมุด จัดมุม Green Book จัดมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสอนให้นักเรียนทำสมุดฉีกจากกระดาษเหลือใช้ สำหรับนำมาทำเป็นสมุดโน้ต นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา ได้ลงพื้นที่ในการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วย



เทพสตรีรังบัว

ฉบับที่ 508 ปีที่ 21 วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565



เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ศูนย์ ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าเทพสตรี ชมรมผู้อาวุโสเทพสตรี และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานวันราชภัฏ โดยเมื่อเวลา 07.00 น. เป็นพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณห้องอาหาร VIP ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี จากนั้นในเวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และในเวลา 10.00 น. เป็นพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย สมเด็จพระญาณวรวิโรดม ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, คุณมณฑล ศิริพัฒน์กุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ, คุณสุเทพ ไชยศรีสุข ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และ คุณบรรหาร เนาวรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดลอม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากนั้นในเวลา 11.00 น. เป็นพิธีมอบรางวัลเพชรเทพสตรี จำนวน 47 คน, รางวัลผู้มีคุณงามความดีต่อองค์กร จำนวน 8 คน และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook ของ ITC ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และกลุ่มบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์, ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า และ ดร.ธีรต์ม์ พิริยะพลิน พร้อมกันนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITC ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วย และในเวลา 13.30 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากข้าราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายหลังปิดหีบการลงคะแนนเสียงในเวลา 16.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าข้าราชการและพนักงานที่มาพร้อมเป็นสักขีพยาน และได้สรุปผลเป็นดังนี้ หมายเลข 1 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ ได้รับคะแนนเสียง 153 คะแนน หมายเลข 2 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า ได้รับคะแนนเสียง 305 คะแนน หมายเลข 3 ดร.ธีรต์ม์ พิริยะพลิน ได้รับคะแนนเสียง 11 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง จำนวน 562 คน มาใช้สิทธิจำนวน 489 คน และไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 20 คน **และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565** ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์พร้อมตอบข้อซักถามของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเข้าแสดงวิสัยทัศน์จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์, ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า และ ดร.ธีรต์ม์ พิริยะพลิน





มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ขอแสดงความยินดีกับ

พ.ศ.ดร.กัญญา บาร์นัท

ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เสนอชื่อเพื่อโปรดเกล้าฯ

แต่งตั้งเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

และมีมติแต่งตั้งให้เป็น

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อไป



และ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



พ.ศ.ดร.นิตยา เจียงสว่าง



พ.ศ.ดร.กนต์วัฒน์ กิติยัชชาวลย์



พ.ศ.ดร.สุรสาณี คีรีโภคิรัมย์



พ.ศ.ดร.คิวิมล สุทธิสาร

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

รับสมัครนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา

2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี



Thepsatri
Rajabhat University



สอบ
2 รับตรงทั่วไป/Portfolio

สมัครผ่านเว็บไซต์ <http://reg.tru.ac.th>
วันที่ 24 มกราคม - 18 มีนาคม 2565

(รับสมัครเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา
ที่ยังไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา)



สอบถามเพิ่มเติม :
กองบริหารการศึกษาศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทร. 0 3642 7485 ต่อ 11114, 11819
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทร. 0 3642 7485
Facebook Fanpage : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

#ชวนใครต่อใครสมัครเข้าศึกษาที่ราชภัฏเทพสตรี

สอบ
1 โควตา/Portfolio

สมัครผ่านเว็บไซต์ <http://reg.tru.ac.th>
บัดนี้ - 3 ธันวาคม 2564

สอบ
3 รับตรงเพิ่มเติม/Portfolio

สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 29 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2565
(รับสมัครเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา
ที่ยังไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา)



สรุปกิจกรรมประจำเดือน
เดือนกุมภาพันธ์ 2565

จัดทำโดย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-427485 URL : <http://www.tru.ac.th>